
BORGARRÁÐ 22. ágúst 2019: Fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins um lækkun 
framkvæmdagjalds við Lindargötu - R190800152

Er ákvörðun sem tekin var um lækkun framkvæmdargjalds á Lindargötu komin til 
framkvæmda? Borgarfulltrúi Flokks fólksins vill spyrja hvort búið sé að lækka 
framkvæmdargjald á Lindargötu 57-66 eins meirihluti fundarmanna ákvað að gera skyldi á 
félagsfundi dags 4. júlí 2018?


